



“ภาพสะท้อนของตัวเรา”

มีสามีภรรยาคนหนึ่ง อาศัยอยู่บ้านหลังหนึ่ง ทุกๆ เช้าภรรยาจะแอบมองดูเพื่อนบ้านจากหน้าต่างชั้นบนบ้าน และวิ่งกลับมารายงานให้สามีฟัง..

“เพื่อนบ้านเรานี่ซักรั้วไม่เป็นเลยเสื้อผ้าสกปรกเหลือเกิน ไม่รู้เขาใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไร หรือใช้วิธีซักอย่างไร?”
สามีก็ตอบว่า “อย่าไปสนใจคนอื่นเขาเลยเราซักรั้วของเราให้สะอาดก็แล้วกัน” แต่ภรณาก็ยังไปแอบดูเพื่อนบ้านอยู่ทุกเช้าจากหน้าต่างข้างบนบ้าน และวิ่งกลับมารายงานสามีทุกเช้า “เสื้อผ้าของเขาสกปรกอีกแล้ว...”

ต่อมาวันหนึ่งภรรยาวิ่งลงมารายงานสามี ด้วยความแปลกประหลาดใจ
“ไม่เข้าใจจริงๆ ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้น เสื้อผ้าของเขาขาวสะอาดออกจะรู้เหลือเกินว่าเขาเปลี่ยนใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไร หรืออย่างไร?”

สามีหัวเราะและกล่าวว่า...”นี่ฉันรำคาญเธอเหลือเกิน เมื่อเช้าฉันตื่นแต่เช้ามีดและไปเช็กระงกหน้าต่างให้ใสสะอาดก่อนหน้านี้กระงกมันสกปรกเผลอมองออกไปก็เห็นแต่ความสกปรก...”

มนุษย์เราชอบมองคนอื่น โดยผ่านจิตใจของเราออกไป เมื่อจิตใจของเราสะอาด เราก็จะเห็นแต่ความดีงามรอบๆ ตัว แต่ถ้าจิตใจของเราสกปรกเราก็จะเห็นแต่ความสกปรกรอบตัว การที่เราเห็นแต่ความเลวรอบๆ ตัวเรา เราต้องเข้าใจว่าที่แท้จริงแล้ว...สิ่งที่เราเห็นมันเกิดขึ้นในจิตใจของเรา และเราจะต้องหาทางฝึกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์

ถ้าเราเห็นแต่สิ่งที่ดี...จิตใจก็ไม่สงบเราก็จะกลุ่มอกกลุ่มใจ มีความทุกข์ แต่ถ้าเราหันมองในแง่ที่ดี...เราก็จะคิดแต่สิ่งที่ดี จิตใจก็เบิกบานและมีความสุข

จาก “แนวทางสู่ความสุข” โดย ดร.อาจออง ขุนสาย ณ อยุธยา



อินทราวัต...- เชิดตานันท์

ตำถวมฉบับที่ 5 ปีที่ 3

นางสาวเหมือนฝัน จิตเจริญ รหัส 4940110799
ดำเนินการคำร้องขอลงทะเบียนเรียนสายกรณีพิเศษ ภาค 2/2551
แต่อาจารย์ผู้สอนไปราชการ 2 สัปดาห์ และต้องส่งคำร้องในวันพรุ่งนี้ นางสาวเหมือนฝันจะดำเนินการอย่างไร
ก. ติดต่อสำนักงานคณะที่อาจารย์สังกัด
ข. ติดต่อทะเบียนฯ เพื่อดำเนินการประสานอาจารย์ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับคำร้องดังกล่าว
ค. ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ลงชื่อแทน
ง. รอจนกว่าอาจารย์ผู้สอนจะกลับมาจะราชการเนื่องจากอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง โดยไม่สนใจว่าจะพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทราบคำตอบแล้วอย่ารอช้า

เขียนคำตอบ พร้อมเขียนชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา
ส่งมาที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล
ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 นี้เท่านั้น
เฉลยคำตอบ และประกาศรายชื่อผู้โชคดี...
ที่เว็บไซต์ทะเบียนและประมวลผล

ปณญวนต์ ตตาวาทิ สีเสสุ สุธสมาทิต
เจโตสมถมมฤตต์ ต เว วิญญู ปลีสเว

ผู้ร่วมชมตราสิทธิคนมีปัญญา พุทธจริง ชั่งงม้ไม้มศีล
ประจกอบความลงบิโจมนัณแด

ที่มา : www.heritage.thaigov.net



ทะเบียนและประมวลผล

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

<http://reg.surat.psu.ac.th>

ฉบับที่ 5 ปี 3 แผนพับทะเบียน

มูม...กักกาย น.2

มูม...ความรู้(การวัดและประเมินผล ตอนที่ 1) น.3-4

มูม...ธรรมะ(ภาพสะท้อนของตัวเรา) น.5

มูม...รางวัล น.6



ผู้ ปณ.8 ปรชญณียัชญทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทร. 0 - 7735 - 5040 ต่อ 2028 - 29



งาน มอ.วิชาการ ได้ผ่านไปแล้ว ไม่ทราบว่าจะแต่ละท่าน
เป็นอย่างไรกันบ้าง...ทราบมาว่าบางคนถึงกับป่วยกันก็มี...
แต่อย่างไรก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองกันด้วยแล้วกัน
...สอบกลางภาคเพิ่งผ่านพ้นไป...ไม่กี่วันก็ใกล้จะถึง
วันสอบไล่และปิดภาคเรียนแล้ว น้องนักศึกษาเตรียมตัวพร้อม
สำหรับการสอบกันบ้างหรือยัง?

...ช่วงนี้เป็นช่วงของการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ ภาค 2/
2551 น้อง ๆ อย่าลืมไปลงทะเบียน ละเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้อง
และ ที่สำคัญอย่าลืมศึกษา และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ หรือขั้นตอน
ในการ ลงทะเบียนเรียนกันด้วย จะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง..
โดยเฉพาะ นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ต้องตรวจ
สอบว่า ปัญหาเกิดจากอะไร และดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย
ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล สน. 1 - 2 ปัญหาเกี่ยวกับ
หนี้สินต่างๆ (ค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่ม/ค่าธรรมเนียมการศึกษา/
ค่าส่วนต่างจากเงินกู้ต่างๆ)

***หากนักศึกษาไม่รีบดำเนินการจะทำให้ลงทะเบียนเรียน
ล่าช้า อาจทำให้มีค่าปรับสาย 500 บาท หรือค่าดำเนินการ
กรณีพิเศษ เพิ่มอีก 500 บาท และเพื่อหลีกเลี่ยงจากค่าปรับ
ดังกล่าว นักศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง และ
ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด

หากมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ขอให้
นักศึกษา รีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่
ทะเบียนโดยด่วน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป...



การวัดและประเมินผล

ตอนที่ 1

ข้อ 11.1

มหาวิทยาลัยดำเนินการวัด และประเมินผล
แต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษา
การวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
อาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่คณะเจ้าของรายวิชาจะกำหนด ซึ่งอาจ
กระทำโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบ
หรือวิธีอื่นตามที่คณะเจ้าของรายวิชาจะกำหนด ในแต่ละ
รายวิชา ซึ่งการสอบอาจมีได้หลายครั้ง และการสอบไล่
หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้น

ข้อ 11.2

ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษาทั้งหมด หรือ
ได้ทำงานในรายวิชานั้น จนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอน
กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล เว้นแต่
จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี เมื่อคณบดีเห็นว่า
เวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้น เนื่องมาจากเหตุอันจะโทษนักศึกษา
ผู้นั้นมิได้

ข้อ 11.3

การวัดและประเมินผล ในแต่ละรายวิชาให้วัด
และประเมินผลเป็นระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์

11.3.1

การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน
มี 8 ระดับ มีความหมายดังนี้

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการฝึกเขียนปริญญาตรี พ.ศ. 2547

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต)

A	ดีเยี่ยม (Excellent)	4.0
B+	ดีมาก (Very Good)	3.5
B	ดี (Good)	3.0
C+	พอใช้ (Fairly Good)	2.5
C	ปานกลาง (Fair)	2.0
D+	อ่อน (Poor)	1.5
D	อ่อนมาก (Very Poor)	1.0
E	ตก (Fail)	0.0

11.3.2

การวัด และประเมินผลเป็นสัญลักษณ์
มีความหมายดังนี้

G (Distinction) หมายความว่า ผลการศึกษา
อยู่ในขั้นดี

P (Pass) หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้

F (Fail) หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก
ใช้สำหรับรายวิชาที่ไม่มีจำนวนหน่วยกิต และรายวิชา
ที่มีจำนวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนดให้มีการวัดและประเมินผล
เป็นสัญลักษณ์ G P F เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา

S (Satisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษา
เป็นที่พอใจใช้สำหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม

U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษา
ไม่เป็นที่พอใจใช้สำหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม